

# Sẽ có phương án điều chỉnh thiết kế đường Ngô Thì Nhậm



Dự án cải tạo, sửa chữa đường Ngô Thì Nhậm sẽ được điều chỉnh một số nội dung để đáp ứng yêu cầu chống ngập.

dự án cải tạo, sửa chữa đường Ngô Thì Nhậm được hoàn thành, trên trục đường này sẽ có ít nhất 3 đường dẫn nước thoát ra sông 3/2.

Cũng theo Ban Quản lý dự án, qua khảo sát cũng như tham khảo ý kiến của người dân, thành phố đang xem xét phương án điều chỉnh nâng cốt đường đoạn từ số nhà 337 đến số nhà 421 khoảng từ 20 - 25cm, với chiều dài trên 200m bởi đây là đoạn có cao độ thấp nhất của tuyến đường, tình trạng ngập úng nặng nhất mỗi khi mưa to kéo dài. Tuy nhiên, phương án nâng cốt đường chỉ áp dụng cho một số đoạn chứ không thể tiến hành cả tuyến bởi liên quan đến cao độ toàn tuyến cũng như ảnh hưởng tới nhiều hộ dân hai bên đường.

Anh Bùi Xuân Thảo, chỉ huy thi công dự án cho biết: Hiện đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục rãnh thoát nước, vỉa hè và hào kỹ thuật. Ngay sau khi có chỉ đạo từ chính quyền thành phố, đơn vị thi công đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó tập trung nạo vét, khơi thông các điểm nghẽn về hạ tầng rãnh thoát nước cũ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi sẽ tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng dự án.

Dự án cải tạo, sửa chữa đường Ngô Thì Nhậm được khởi công từ tháng 11/2021, có chiều dài toàn tuyến 2,12km từ điểm đầu giáp cầu Cổng Trắng, điểm cuối giáp với đường Trần Lâm. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển hạ tầng xây dựng kết nối vào hệ thống rãnh thoát nước đường Lý Bôn. Đặc biệt, dự án hoàn thành sẽ góp phần giải bài toán ngập úng kéo dài mỗi khi mưa to tại tuyến đường Ngô Thì Nhậm nhiều năm qua.

Ngay sau khi Báo Thái Bình đăng bài viết "Cần có giải pháp chống ngập lụt khi cải tạo tuyến đường Ngô Thì Nhậm" phản ánh lo lắng của nhiều người dân thuộc tổ dân phố số 21, 22, phường Trần Lâm và phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) về những bất cập khi triển khai dự án cải tạo, sửa chữa đường Ngô Thì Nhậm, chính quyền thành phố đã có những phương án điều chỉnh cần thiết và kịp thời.

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Thái Bình, ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp tới hiện trường để kiểm tra thực trạng thi công dự án, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan cũng như lắng nghe ý kiến của người dân. Thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương lên phương án, tham mưu để UBND thành phố điều chỉnh kịp thời và hợp lý với mục tiêu bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm phương án chống ngập lụt khi cải tạo, sửa chữa đường Ngô Thì Nhậm.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có những điều chỉnh tích cực. Ông Phạm Quang Lào, tổ trưởng tổ dân phố số 22, phường Kỳ Bá cho biết: Sau khi bài báo được

đăng, đơn vị thi công đã triển khai bài bản, gọn gàng, sạch sẽ hơn. Hiện nhiều tấm đan bê tông cũ bị nứt, vỡ đã được dỡ bỏ, thay bằng những tấm đan mới; việc nạo vét hệ thống rãnh nước cũng được thực hiện kỹ càng, tỉ mỉ hơn. Ngoài ra, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có những đồng thuận cấu trúc, tham khảo, tổng hợp ý kiến góp ý từ phía người dân.

Ông Nguyễn Đỗ Chính, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố - đơn vị đại diện cho thành phố Thái Bình làm chủ đầu tư dự án cho biết: Sau khi có bài viết của Báo Thái Bình, Ban Quản lý dự án đã kết hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công trực tiếp về cơ sở, mời các bác bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 21, 22, phường Trần Lâm và phường Kỳ Bá cùng khảo sát lại toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước, cống ngang đường, các điểm phân thủy trên tuyến để tổng hợp ý kiến đóng góp, làm căn cứ tham mưu UBND thành phố có phương án điều chỉnh.

Trong quá trình khảo sát thực địa gần đây chúng tôi đã phát hiện cống ngang đường tại nút giao giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Lý Bôn bị xuống cấp nghiêm trọng, chìm dưới lòng đường Lý Bôn; tại vị trí này không có hố ga tiêu

thoát nước; ngoài ra hệ thống rãnh nước hai bên đường Ngô Thì Nhậm không trực tiếp đổ vào hệ thống rãnh thoát nước đường Lý Bôn đúng 3/2. Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công xử lý nạo vét, bổ sung hố ga cũng như xây dựng kết nối vào hệ thống rãnh thoát nước đường Lý Bôn.

Ngoài ra, tháng 11/2021 đơn vị thi công đã hoàn thiện hệ thống thoát nước rãnh dọc chạy hai bên vỉa hè đường số 14, có chức năng thu gom nước từ đường Ngô Thì Nhậm đổ ra sông 3/2. Do vậy, tính đến khi



Nhiều tấm đan bê tông cũ bị nứt, vỡ đã được dỡ bỏ, thay bằng những tấm đan mới.

## NGUYỄN THỜI - THANH THUY

# Khẩn trương rà soát công dân Thái Bình tại Ukraine

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát, lập danh sách, nắm tình hình công dân Thái Bình đang công tác, lao động, học tập tại Ukraine, đặc biệt là tại các vùng có xung đột vũ trang để kịp thời tiếp nhận thông tin của thân nhân, công dân của tỉnh đang gặp khó khăn, cần sự trợ giúp.

Theo ông Tăng Quốc Sửu, Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tổng hợp thông tin liên quan đến lao động của địa phương đang làm việc tại Ukraine để gửi danh sách về Sở tổng hợp. Ngay sau khi có chỉ đạo, các đơn vị liên quan ở các huyện, thành phố đã nhanh chóng rà soát, thống kê số lượng người lao động địa phương đang ở Ukraine. Tại thành phố Thái Bình, công tác rà soát người dân đang lao động, học tập tại Ukraine được thực hiện ngay khi có chỉ đạo của tỉnh. Tính đến ngày 14/3, toàn thành phố đã thống kê được 31 trường hợp đang lao động, học tập tại Ukraine.

Cũng như thành phố Thái Bình, một số huyện như Vũ Thư, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương... cũng đã nhanh chóng tiến hành rà soát số người lao động đang ở Ukraine. Theo ông Phạm Chí Dũng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư: Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, Phòng đã có văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn trong huyện khẩn trương thực hiện việc rà soát, nắm tình hình công dân lao động địa phương đang làm việc tại Ukraine để lập danh sách gửi về Phòng tổng hợp. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt, báo cáo kịp thời tình hình liên quan đến người lao động của địa phương đang làm việc tại Ukraine thuộc phạm vi thẩm



Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách công dân Thái Bình tại Ukraine.

quyền quản lý để đề xuất biện pháp bảo hộ công dân theo quy định. Đến ngày 14/3, huyện Vũ Thư đã thống kê được 23 người lao động đang làm việc tại Ukraine.

Từ ngày 24/2/2022, tình hình Ukraine diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp trong đó có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine, chủ yếu là ở Kharkiv, Odessa và thủ đô Kyiv (Kiev) và một số nơi khác... Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua các ngành chức năng trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát danh sách người lao động tại Ukraine để có tham mưu với tỉnh về phương hướng hỗ trợ phù hợp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố, nhất là ngành Lao động - Thương binh và xã hội khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và các thông tin liên quan người Thái Bình ở Ukraine từ đó nắm bắt nguyện vọng, cung cấp đầu mối hỗ trợ và hướng dẫn các gia đình có người thân đang sinh sống tại Ukraine chủ động đăng ký nguyện vọng theo đường link do Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cung cấp, góp phần thực hiện bảo hộ công dân Thái Bình ở nước ngoài.

Tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của Bộ Ngoại giao trong thực hiện biện pháp bảo hộ công dân, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, kịp thời

đề xuất các biện pháp bảo vệ công dân phù hợp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Tuy nhiên, theo ông Tăng Quốc Sửu, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Việc rà soát, thống kê trong những ngày qua gặp nhiều khó khăn do lao động không đi theo diện hợp tác lao động mà thường đi theo diện bảo lãnh của người thân nên việc quản lý bị hạn chế. Bên cạnh đó, việc kết nối, liên hệ với người lao động tại Ukraine cũng khó khăn trong việc nắm bắt nguyện vọng hiện nay của người lao động. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 14/3 toàn tỉnh mới rà soát, thống kê được 147 lao động đang làm việc tại Ukraine, như huyện Kiến Xương 55 người, Vũ Thư 23 người, thành phố Thái Bình 31 người...

Ngoài danh sách người lao động đã được lập và trình UBND tỉnh, trong thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách, nắm tình hình người lao động Thái Bình tại Ukraine, đặc biệt là tại các vùng có xung đột vũ trang để kịp thời tiếp nhận thông tin của người lao động đang gặp khó khăn cần sự trợ giúp khẩn cấp ở Ukraine, từ đó sẽ tham mưu với tỉnh có phương án hỗ trợ người lao động khi họ về nước.

MAI THƯ

# Kiến Xương Tiêu hủy lúa cỏ, bảo vệ lúa xuân

Trên đồng ruộng Kiến Xương xuất hiện tình trạng lúa cỏ phát sinh ảnh hưởng đến lúa gieo cấy; các địa phương đã triển khai các biện pháp tiêu hủy lúa cỏ, tạo điều kiện để lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, sản lượng cao nhất.



Người dân xã Nam Cao (Kiến Xương) nhổ bỏ lúa cỏ.

Cánh đồng thôn Cao Bạt Đông là nơi xuất hiện lúa cỏ nhiều nhất xã Nam Cao. Trưởng thôn Đoàn Văn Lưu cho biết: Toàn thôn có hơn 80 mẫu lúa, trong đó diện tích lúa cấy chiếm

70%, còn lại là gieo sạ. Năm ngoái lúa cỏ xuất hiện ở một số diện tích gieo sạ nên năm nay chúng tôi đã có kinh nghiệm phát hiện sớm hơn. Qua kiểm tra thực tế cho thấy diện tích lúa cỏ đã xuất hiện ở nhiều

ruộng, thôn cùng với HTX đã tích cực tham đồng, phát hiện lúa cỏ ngay từ đầu, hướng dẫn người dân nhổ bỏ sớm để xử lý tận gốc, tránh trường hợp các cấp khuyến cáo không được gieo sạ vì có nhiều

hậu quả khó lường để lại song tôi vẫn làm vì không còn cách nào khác. Như năm ngoái, lúa cỏ trở sớm gặp mưa rào rụng xuống ảnh hưởng đến năng suất lúa, có những nhà giảm tới 50% vì lúa cỏ. Năm nay hậu quả rõ nhất tôi thấy lúc này là lúa chính lại lên chậm hơn lúa cỏ khiến tôi phải mất công cấy dặm lại và nhổ bỏ lúa cỏ.

Cũng tại cánh đồng thôn Thái Công Nam, bà Bùi Thị Dục chia sẻ: Lúa cỏ xuất hiện từ 4 vụ nay, cứ khi chúng tôi gieo sạ xong khoảng 1 tháng trở ra là bắt đầu xuất hiện nhiều lúa cỏ. Năm nay nhà tôi gieo sạ 7 mẫu thì xuất hiện lúa cỏ ở 4 mẫu. Biết được tác hại của lúa cỏ nên tôi đã vận động người dân chuyển sang phương thức cấy lúa nhưng không ai thực hiện. Vì thế lúa cỏ ngày một nhiều khiến năng suất lúa ngày càng giảm. Nếu như trước đây mỗi sào thì được hơn 2 tạ thóc thì 4 vụ vừa qua mỗi sào chỉ thu được 1 tạ, thậm chí có mảnh chỉ được 50kg. Vì vậy tôi mong chính quyền vào cuộc quyết liệt hơn nữa tuyên truyền, vận động để thay đổi phương thức gieo cấy của người dân và đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng nhằm loại bỏ hình thức gieo sạ, diệt trừ tận gốc tình trạng lúa cỏ.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương cho biết: Lúa cỏ xuất hiện rải rác ở Kiến Xương từ năm 2019, tuy nhiên từ năm 2021 đến nay bắt đầu xuất hiện với tỷ lệ cao. Lúa cỏ chủ yếu xuất hiện trên lúa gieo sạ bởi hạt lúa cỏ có sức sống mãnh liệt, khi rụng xuống bị vùi trong đất nhưng vẫn duy trì nảy mầm bình thường ở các vụ sau, vì vậy việc gieo sạ đã tạo điều kiện để lúa cỏ duy trì phát triển, tích lũy theo cấp số nhân. Xác định lúa cỏ gây hại không kém bất cứ loại dịch hại nào nên Trạm đã khuyến cáo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, nhổ bỏ lúa cỏ bằng tay và tiêu hủy đúng cách. Đối với những diện tích có tỷ lệ lúa cỏ cao, Trạm khuyến cáo nông dân tiến hành cây lại để cây lại nếu trong khu vực thì cho phép hoặc trồng các loại cây trồng khác phù hợp.

Khả năng tồn tại và lây lan của lúa cỏ rất lớn, quá trình xử lý sẽ mất nhiều thời gian, công sức. Vì thế, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Kiến Xương và mọi người dân cần nhận thức được tác hại của lúa cỏ và nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc diệt trừ lúa cỏ một cách thường xuyên, liên tục trong nhiều vụ để không chế tận gốc.

THU THUY

## Kỹ thuật cải tạo ao, đầm

### 1. Về điều kiện ao nuôi

- Ao nuôi nên có diện tích từ 500m<sup>2</sup> trở lên, tốt nhất từ 1.000 - 3.000m<sup>2</sup>.
- Gắn nguồn nước ra vào, thường xuyên giữ được mực nước từ 1,2 - 1,5m.
- Ao nuôi cần có cống cấp và thoát nước đặt so le để thuận tiện cho việc cấp và thoát nước.
- Bờ ao chắc chắn, không rò rỉ, thoáng đãng, không bị cớm rợp.

### 2. Về cải tạo ao

- Bà con cần tát cạn ao, bắt hết cá tạp, vệ sinh xung quanh ao; kiểm tra, tu sửa cống cấp và thoát nước.
- Nếu có điều kiện nên vét lớp bùn thối dưới đáy ao, chỉ để lại lượng bùn 15 - 20cm.
- Sau khi đưa lớp bùn đen ra ngoài thì tiến hành bón vôi ở đáy và xung quanh bờ ao để diệt khuẩn.
- Vôi có nhiều loại, khi cải tạo ao bà con nên dùng vôi bột vì loại vôi này có tác dụng diệt khuẩn cao, rẻ tiền, dễ kiếm.
- Dùng vôi bột lượng 5 - 8kg/100m<sup>2</sup> rắc đều đáy và xung quanh bờ ao. Ao có bùn đen, thối cần tăng lượng vôi 10 - 15kg/100m<sup>2</sup> sau đó dùng cào hoặc trang đào bùn. Nếu có điều kiện thì phơi đáy ao 2 - 3 ngày.
- Đối với ao mới đào cần phải thu chua 1 - 2 lần rồi bón vôi, phơi khô, khi lấy nước vào cần kiểm tra pH 6,5 - 7,5 là đạt yêu cầu.

**Lưu ý:** Đối với ao bị nhiễm phen không phơi đáy ao để tránh hiện tượng xỉ phen. Kiểm tra bờ ao, cống cấp, cống thoát nước tránh hiện tượng bị rò rỉ trước khi thả giống.

### 3. Lấy nước vào ao nuôi

Lọc nước vào ao qua lưới polyten mắt dày, mức nước đạt 1,2 - 1,5m, sau 3 - 5 ngày nước ao có màu xanh lá chuối non hoặc vô đỏ, kiểm tra các yếu tố môi trường ao nuôi phù hợp mới tiến hành thả giống.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH